



Library News

แหล่งเรียนรู้ทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล ล้ำเลิศในคุณภาพบริการ สานความรู้สู่ชุมชน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

www.arc.nrru.ac.th



arc.nrru1



IT Update



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 28 Workshop on UniNet Computer and Application : 28th WUNCA ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "UniNet พวมมหาวิทยาลัย" ซึ่งได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาเครือข่าย UniNet และสถานะการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA เป็นกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่าย นักวิจัย และคณาจารย์ในแขนงต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ จะได้นำความรู้ วิธีการ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป



แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอศตทศนุปรณ



New

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ทดลองใช้งานแบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอศตทศนุปรณ ทดลองใช้งานได้ที่....

www.library.nrru.ac.th/AVEService

** โดยกรอกข้อมูลอุปกรณ์ไอศตทศนุปรณที่ชำรุด หรือ เสียหาย จากการใช้งาน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไข หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอศตทศนุปรณ โดยด่วน

Q&A ที่มีคำตอบ

Q การสืบค้นฐานข้อมูล TDC Thai digital collection (ThaiLIS) สามารถค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

A สืบค้นฐานข้อมูล TDC Thai digital collection (ThaiLIS) สามารถค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้วันละ 5 ชื่อเรื่อง แต่ถ้าผู้ใช้ค้นจากภายในมหาวิทยาลัยสามารถค้นได้โดยไม่จำกัดครั้ง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย "ทำอย่างไรให้ลูกอ่านหนังสือ"

หลาย ๆ คนมีลูก แต่พบว่าลูก ๆ ไม่ชอบอ่านหนังสือ แล้วจะทำอย่างไรดี ถ้าคุณอยากให้เด็ก ๆ สนใจอ่านหนังสือบ้าง เรามีเทคนิคง่าย ๆ ที่จะเปลี่ยนลูก ๆ ของคุณให้เป็นนักอ่านได้ไม่ยากดังนี้

- พาลูกไปร้านหนังสือบ่อย ๆ และให้เด็กมีโอกาสเลือกหนังสือที่ชอบด้วยตนเอง
- ให้ของขวัญเป็นหนังสือ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเป็นสิ่งพิเศษและมีค่า
- ผู้ปกครองควรทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยอ่านหนังสือให้ลูกเห็นเป็นประจำ
- ร่วมพูดคุยเรื่องหนังสือที่ลูกชอบไม่ว่าหนังสือนั้นจะเป็นนิทาน การ์ตูน หรือ สารคดี

การอ่านเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนทุกเพศทุกวัยเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ต้องอ่าน ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต แล้วสิ่งใดละที่จะช่วยให้ลูกรักของเราเรียนรู้ได้ดี นอกจากการอ่านหนังสือ ลองทำตามเทคนิคข้างต้นดู แล้วคุณอาจได้นักอ่านด้วยในครอบครัวอีกคน



ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ Library News

ด้านเนื้อหา มาก น้อย

ด้านรูปแบบ

โทร

กรุณาเขียนชื่อและที่ติดต่อ E-mail แล้วส่งข้อความนี้ด้วย

ชื่อและนามสกุลเพิ่มเติม.....

E-mail.....

กองบรรณาธิการ
 วราภรณ์ มงคลสัมพันธ์
 วราภรณ์ คูณบัว
 วรณิศา ศรีอ่อนเพชร
 เสด็จขึ้นดี สีละณี
 ธิธนา ประเสริฐ

จรรยา น้อยพจนนาร
 บุญยรัตน์ ชาวท
 ขอธิดา ดิษฐนท
 จิรวัฒน์ สุทธา

ที่ปรึกษา
 สุภกมล สีละณี
 ศศิธร พรหมคำกลาง
 วันวิมล ใจนิม
 จาตุพรหม จันทร์น

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 รองผู้อำนวยการ
 รองผู้อำนวยการ
 รองผู้อำนวยการ

ONE Month Exhibition

เชิญชมนิทรรศการความรู้ ได้ทุกเดือน ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ ฯ เนื้อหาที่หลากหลายหมุนเวียนเปลี่ยน ทุกๆ เดือนจากกลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักฯ

เดือนนี้ พบกับนิทรรศการ

14 กุมภาพันธ์



เนื่องในโอกาสสุดแสนพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่มีวันสำคัญเวียนมาตรงกันถึง 3 วัน คือ วันมาฆบูชา วันราชภัฏ และวันวาเลนไทน์ จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาดีของชาวราชภัฏอัครวาระหนึ่ง

สำนักวิทยบริการ ฯ โดยกลุ่มงานสโตน์สตูปกรณัมและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จึงจัดนิทรรศการ "14 กุมภาพันธ์" ซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้น ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการได้ทุกวัน ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ฯ โดยจะจัดแสดงถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

นอกจากสาระความรู้ที่จะได้รับแล้วท่านที่ร่วมลงชื่อเข้าชมนิทรรศการ ยังมีสิทธิลุ้นรางวัลจากชิ้นส่วนแบบสอบถาม ซึ่งจะประกาศผลในวันสุดท้ายของการแสดงนิทรรศการ 28 กุมภาพันธ์ นี้

ASEAN Corner จุดแข็ง-จุดอ่อน

เปิดมุมอาเซียน (ASEAN CORNER) เราได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไปแล้ว 7 ประเทศ และในฉบับนี้เราจึงนำ จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือโดยเริ่มที่

- ประเทศลาว เมืองหลวง ชื่อ :** เวียงจันทน์ (Vientiane)
- จุดแข็ง :** มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ และแร่ชนิดต่างๆ การเมืองมีเสถียรภาพ มีค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 USD/day)
- จุดอ่อน :** ระบบสาธารณสุขภาคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวกไม่มีทางออกสู่ทะเล
- ประเด็นที่น่าสนใจ :** การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้ำ และเหมืองแร่

- ประเทศเมียนมาร์ เมืองหลวง ชื่อ :** เนปิดอว์ (Naypyidaw)
- จุดแข็ง :** มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก พรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย อัตราค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5 USD/day)
- จุดอ่อน :** ระบบสาธารณสุขภาคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย
- ประเด็นที่น่าสนใจ :** โครงการการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือ

New Resources ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557



เปิดประตูท่องเที่ยวอาเซียน

เชื่อมโยง 10 ประเทศเป็นหนึ่งเดียว

หนังสือเล่มนี้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ 10 ประเทศอาเซียน แบบบูรณาการทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำเส้นทางการเดินทาง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจและค้นคว้าหาความรู้เรื่องการท่องเที่ยวในอาเซียนเป็นอย่างมาก

การวิจัยทางการศึกษา

Educational Research

พื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษา อธิบายแนวคิด ขั้นตอน และวิธีการวิจัยทางการศึกษาอย่างละเอียด ตั้งแต่การกำหนดเรื่องที่ควรนำมาวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จนถึงการเขียนรายงานการวิจัย อธิบายขั้นตอนและวิธีทำวิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่างโครงการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมถึงครู อาจารย์ นักวิจัยทางการศึกษา และผู้สนใจด้านการวิจัยทางการศึกษา



การวิจัยวรรณคดี

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือให้นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยที่จะเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกภาษาไทยที่จะเขียนสารนิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดีได้ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง



แปลผิด-->แปลถูก

Translation : from Wrong to Right

คัมภีร์การแปลยุคใหม่



การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและการสาธยายให้เห็นอย่างชัดเจน จะนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องการแปลของคนหมู่มาก

เมื่อได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้อื่นย่อมสามารถนำมาใช้เป็นฉากหลังในการทำงานแปลอย่างรู้เท่าทัน และระมัดระวัง เป็นการปิดหนทางสำหรับข้อผิดพลาดมิให้เกิดขึ้นได้ หรือถ้าจะเกิดก็เกิดให้น้อยที่สุด

แม้ผู้ใดเคย "แปลผิด" ก็อาจพัฒนาไปสู่การ "แปลถูก" ได้ในที่สุดและตลอดไป

แปลผิด ทำอย่างไรจึงจะแปลถูก และแปลไม่ผิดอีก

เป็นโจทย์ที่นักแปล และผู้เรียนแปลทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ เมื่อทำงานแปล คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว